

Mở bài Đất Nước gián tiếp hay nhất - Mẫu 1

Nền văn học Việt Nam có bao nhà thơ, nhà văn nổi tiếng với vô số những tác phẩm hay và ý nghĩa. Giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ – mỗi giai đoạn lại có một lớp nhà thơ, nhà văn nổi bật được ghi danh. Đặc biệt trong đó ta phải kể đến nhà thơ với phong cách trữ tình chính luận độc đáo, mới mẻ – Nguyễn Khoa Điềm. Dưới những lập luận sắc bén cùng tài năng đỉnh cao của mình trong thơ ca, ông đã đưa ra một cái nhìn rất mới mà cũng rất gần gũi bình dị, qua đó cũng thức tỉnh thế hệ trẻ về trách nhiệm, sứ mệnh của mình với đất nước qua đoạn thơ Đất nước trích từ Trường ca Mặt đường khát vọng. (Mở bài dành cho đề “Cảm nhận bài thơ Đất nước”).

Mở bài gián tiếp Đất nước hay nhất - Mẫu 2

Đất nước – một đề tài muôn thuở, một đề tài hot của bất kỳ giai đoạn nào trong thơ ca Việt Nam. Chúng ta đã bắt gặp một đất nước chìm trong đau thương, đầy sự mất mát qua thơ của Hoàng Cầm hay gặp một đất nước đang từng ngày đổi mới qua thơ Nguyễn Đình Thi. Nhưng có lẽ đất nước được nhìn một cách đầy đủ từ nhiều khía cạnh và trọn vẹn nhất thì ta phải nhắc đến bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm. Hình hài đất nước từ khi được sinh ra cho đến khi phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió chiến tranh được tái diễn một cách sinh động qua một hồn thơ tinh tế, đầy phóng khoáng của Nguyễn Khoa Điềm. Tác giả nhìn đất nước từ nhiều khía cạnh, trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử. Đất nước – một tên gọi vô cùng thiêng liêng, bình dị nhưng lại chứa đựng bao nhiêu ngọn nguồn của cảm xúc của chính tác giả.

Mở bài gián tiếp bài Đất nước hay nhất - Mẫu 3

Mỗi người chúng ta đang được sống trong một đất nước yên bình, tự do như ngày nay đều là do công lao to lớn của cha ông chúng ta đã dùng máu, mồ hôi, nước mắt và cả mạng sống của mình để đổi lấy. Chúng ta không thể quên được một thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ đầy những đau thương, mất mát nhưng cũng rất hào hùng. Và tinh thần yêu nước, sự anh dũng bất khuất ấy càng được nêu cao qua bản “Trường ca Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm, đặc biệt được thể hiện rõ trong đoạn trích Đất nước. Đoạn thơ đã nêu lên nguồn gốc của đất nước qua những đi đầu hết sức gần gũi, bình dị và cũng là lời kêu gọi, lời nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ về trách nhiệm, sứ mệnh của mình đối với đất nước.



Mở bài gián tiếp cho bài thơ Đất nước hay nhất - Mẫu 4

Đối với mỗi người chúng ta, khi nhắc về đất nước, ta sẽ thường nghĩ tới một đi đâu gì đó vừa xa xôi vừa trừu tượng. Nhưng khi đọc bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm (được trích trong trường ca Mặt đường khát vọng) ta lại nhận ra rằng đất nước không hề trừu tượng, xa xôi như thế, mà đất nước ở đây lại là thứ gì đó vô cùng gần gũi bình dị, thân thương, ân tình mà mỗi người chúng ta đều tìm thấy đất nước trong chính mình. Nó không chỉ là mảnh đất cần cỗi đã ấp ủ, chắt chiu nuôi ta lớn mà hơn thế, đất nước đã hóa thân hòa vào chảy cùng dòng máu nóng trong cơ thể, thành những nhịp đập trong trái tim ta và từ đó trong mỗi người chúng ta đều có một phần của Đất nước.

Mở bài gián tiếp bài thơ Đất nước hay nhất - Mẫu 5

Từ sau sự kiện Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi, dân tộc ta đã phải tiến hành liên tiếp hai cuộc đấu tranh trường kì chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để gìn giữ, bảo vệ nền độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Trong suốt hơn ba mươi năm ấy, vận mệnh của đất nước luôn luôn là vấn đề được quan tâm nhất và nó chi phối mọi lĩnh vực của đời sống dân tộc và mỗi con người Việt Nam. Có lẽ cũng vì thế mà tình cảm yêu nước đã trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo đi vào trong thơ ca như một lẽ tự nhiên, tiếp nối một truyền thống sâu đậm của văn học dân tộc từ ngàn xưa. Và Nguyễn Khoa Điềm – một nhà thơ trẻ tuổi tiêu biểu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cũng không thoát được nguồn cảm hứng này, chính vì vậy mà ông đã viết lên bản trường ca “Mặt đường khát vọng” và trong đó đoạn trích Đất nước mà chúng ta được học chính là đoạn thơ hay nhất viết về tình yêu đất nước.